














#	Khóa học	Đối tượng học viên phù hợp chi tiết
1	- Scrum Fundamentals Certified (SFC™)	Phù hợp cho đối tượng mới bắt đầu làm quen với phương pháp Scrum , hoặc đang làm việc như một thành viên trong Nhóm Scrum, hoặc có tương tác với các thành viên trong dự án Scrum mà chưa biết về Scrum.
2	- Scrum Developer Certified (SDC™) - Khóa học Scrum Developer (SD)	- Phù hợp cho các đối tượng đang là thành viên trong Nhóm Scrum , hoặc các thành viên khác có làm việc/tương tác với Nhóm Scrum , hoặc các đối tượng làm việc trong môi trường Scrum . - Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ SFC™.
3	- Scrum Master Certified (SMC™) - Khóa học Scrum Master (SM)	- Phù hợp cho các đối tượng đã có kinh nghiệm làm việc thực tế trong môi trường Scrum và mong muốn trở thành Scrum Master ; hoặc đang làm việc như một Scrum Master trong nhóm/dự án Scrum. - Khuyến khích học viên đã có Chứng chỉ SDC™ hoặc đã tham gia Khóa học SD (đối với Khóa học SM).
4	- Scrumstudy Agile Master Certified (SAMC™) - Khóa học Scrumstudy Agile Master (SAM)	- Phù hợp cho đối tượng quan tâm về các khái niệm và thực hành dự án Agile; hoặc muốn sở hữu kiến thức về các phương pháp Agile khác nhau. - Khuyến khích học viên đã: ✓ Có Chứng chỉ SDC™ hoặc SMC™; hoặc, ✓ Tham dự Khóa học SD hoặc SM (đối với Khóa học SAM)
5	- Scrum Product Owner Certified (SPOC™) - Khóa học Scrum Product Owner (SPO)	- Phù hợp cho các đối tượng làm việc trực tiếp với nhiều bên liên quan hoặc đang làm việc như một Product Owner trong nhóm/dự án Scrum. - Khuyến khích học viên đã: ✓ Có Chứng chỉ SDC™ hoặc SMC™; hoặc, ✓ Tham dự Khóa học SD hoặc SM (đối với Khóa học SPO).
6	- Scaled Scrum Master Certified (SSMC™) - Khóa học Scaled Scrum Master (SSM)	Phù hợp cho các đối tượng mong muốn trở thành Chief Scrum Master/Program Scrum Master/Portfolio Scrum Master , bao gồm các chuyên gia có kinh nghiệm làm việc trong môi trường Scrum như: <ul style="list-style-type: none">  Scrum Team Members,  Designers,  Product Managers,  Testers,  Project Managers,  Software Engineers,  Project Sponsors,  Executives,  Portfolio Scrum Masters,  Business Owners,  Program Scrum Masters,  Business Analysts...  Programmers,

#	Khóa học	Đối tượng học viên phù hợp chi tiết
		Phù hợp cho các đối tượng đã có Chứng chỉ SMC™ hoặc Khóa học SM (đối với Khóa học SSM).
7	<ul style="list-style-type: none"> - Scaled Scrum Product Owner Certified (SSPOC™) - Khóa học Scaled Scrum Product Owner (SSPO) 	<p>Phù hợp cho các đối tượng mong muốn trở thành một Chief Product Owner/Program Product Owner/Portfolio Product Owner, bao gồm các đối tượng có kinh nghiệm làm việc trong môi trường Scrum như:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Scrum Core Team Members, ✚ Product Owners. ✚ Product Managers, ✚ Project Managers. ✚ Project Sponsors, ✚ Programmers, ✚ Designers, ✚ Testers, ✚ Software Engineers, ✚ Executives, ✚ Business Owners, ✚ Business Analysts... <p>Phù hợp cho các đối tượng đã có Chứng chỉ SPOC™ hoặc Khóa học SPO (đối với Khóa học SSPO).</p>
8	<ul style="list-style-type: none"> - Expert Scrum Master Certified (ESMC™) - Khóa học Expert Scrum Master (ESM) 	<p>Phù hợp cho những chuyên gia đang tham gia nhiều nhóm/dự án Scrum và mong muốn quản lý những Dự án Scrum phức tạp cũng như Program/Portfolio Scrum, bao gồm các chuyên gia có kinh nghiệm làm việc trong môi trường Scrum như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Scrum Masters, ✚ Product Owners, ✚ Product Managers, ✚ Project Managers. ✚ Project Sponsors, ✚ Program Managers, ✚ Portfolio Managers, ✚ Software Engineers, ✚ Business Owners, ✚ Business Analysts... <p>Phù hợp cho các đối tượng đã có:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kinh nghiệm các quản lý dự án Scrum/Agile ≥ 3 năm; và, ✓ Các Chứng chỉ SMC™, SPOC™, và SAMC™; hoặc các Khóa SM, SPO, và SAM (đối với Khóa học ESM)